

VŨ THƯ

Nỗ lực cho vụ đông thắng lợi

Để bù đắp thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do bão số 3, các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư tập trung cao cho sản xuất vụ đông. Không khí lao động khẩn trương lan tỏa trên các xứ đồng, quyết tâm cho một vụ đông thắng lợi.



Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) chăm sóc cây vụ đông.

Không cho đất nghỉ

Hồng Phong là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông nên thời điểm hiện tại, trên khắp các xứ đồng bà con nông dân đang tập trung trồng

và chăm sóc cây màu. Bà Trịnh Thị Hoài, thôn Tương Đồng chia sẻ: Vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 4 sào rau màu các loại như cải bắp, su hào, súp lơ... Hiện đang là thời gian cao điểm nên tôi cũng như bà con trong

thôn đều sớm tối có mặt ở cánh đồng để vệ sinh đồng ruộng, làm đất, xuống giống cho kịp khung thời vụ.

Ông Lê Mạnh Trường, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Với người dân Hồng

Phong, cây vụ đông là cây trồng chủ lực sau cây dâu. Do vậy, ngay khi cây dâu xuống lá, bà con đã tập trung làm đất, xuống giống cây vụ đông. Ngoài diện tích trồng xen dâu, chuyên màu, bà con còn mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất trồng lúa. Năm nay chúng tôi phân đầu diện tích trồng cây vụ đông đạt khoảng 480ha theo đúng kế hoạch huyện giao. Đến nay, chúng tôi đã trồng được trên 200ha cây vụ đông, trong đó toàn bộ diện tích cây vụ đông ươm đã được bà con trồng xong và đang chăm sóc, cây phát triển tốt. Bà con đang tập trung trồng các cây vụ đông ưa lạnh, chủ yếu là rau màu các loại như: cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua, đậu đỗ các loại. Để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác, nhiều năm nay, bà con áp dụng phương thức xen canh, gối lứa, ngay sau khi cây dâu xuống lá bà con sẽ trồng cải bắp, khi cây cải bắp lớn sẽ đan xen trồng súp lơ, su hào ở dưới chân. Vì vậy, thu nhập của người dân từ cây vụ đông được nâng lên rất nhiều, đây cũng là động lực để bà con tích cực trồng cây vụ đông.

Tại xã Song Lãng, đến nay bà con nông dân đã trồng xong 95ha cây vụ đông với 2 loại cây chủ lực là khoai tây và ngô. Ngoài ra, bà con còn trồng các loại rau màu, được liệu. Bà Trịnh Thị Thắm, thôn Văn cho hay: Thu nhập từ cây vụ đông cao hơn trồng lúa nên nhiều năm nay tôi đều không bỏ cây vụ đông. Năm nay nhà tôi trồng 3 sào vụ đông, chủ yếu là khoai tây, diện tích còn lại tôi trồng dưa chuột. Trước khi xuống giống, tôi kết hợp với bột với lần xử lý đất, sau đó dùng phân chuồng

hoai mục để bón cho cây trồng. Dùng cây khoai tây và dưa chuột đã bẻ rễ, phát triển tốt. Ông Hoàng Văn Lưu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Song Lãng cho biết: Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, bà con nông dân đã đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để trồng cây vụ đông. Xã có nhiều máy làm đất, máy lên luống, vì vậy thời vụ diễn ra nhanh chóng. So với năm trước, diện tích cây vụ đông năm nay mở rộng hơn, trong đó nhiều hộ trồng với quy mô lớn (lớn nhất là 2,8ha). Với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, bà con nông dân rất phấn khởi tập trung sản xuất vụ đông.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch

Theo kế hoạch, vụ đông 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu trồng khoảng 5.300ha cây màu các loại gồm: ngô 700ha; khoai tây 350ha; dưa, bí 300ha; khoai lang 200ha; các loại rau 3.750ha. Trong đó, khoảng 700ha đất chuyên canh tác rau ở một số địa phương gieo trồng bình quân từ 3 lứa/vụ đông trở lên; còn lại gieo trồng trên các loại quỹ đất màu, bãi, vườn, chuyển đổi, trang trại, lúa...

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để khuyến khích người dân sản xuất, huyện đã có cơ chế hỗ trợ đối với 2 cây trồng chính là ngô nếp, khoai tây. Theo đó, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua giống ngô nếp thông qua HTX NN phát triển sản xuất vụ đông được hỗ trợ 3.360.000 đồng/ha, tương đương 120.000 đồng/sào, lượng giống 14kg/ha; hỗ trợ 50.000 đồng/sào khoai tây đối với các tổ chức, cá nhân, hộ

gia đình sử dụng giống khoai tây tự có phát triển sản xuất vụ đông; hỗ trợ 100% giống khoai tây, lượng giống 1.120kg/ha cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có diện tích trồng liên vùng, liền mảnh từ 2ha trở lên. Hiện nay, huyện đã cấp gần 50 tấn khoai tây giống cho 7 địa phương đăng ký trồng 44,28ha. Để chuẩn bị nguồn khoai tây giống cho sản xuất vụ đông năm 2025, huyện cũng hỗ trợ 360.000 đồng/sào cho các hộ gia đình mua giống khoai tây nhập khẩu trồng vụ đông xuân, đồng thời liên hệ nguồn giống cung ứng cho bà con. Theo kế hoạch, vào trung tuần tháng 12/2024, huyện sẽ cung ứng trên 40 tấn khoai tây Marabel để nông dân các địa phương sản xuất khoai tây giống, chủ động nguồn giống cho vụ đông năm sau. Đến ngày 6/11, toàn huyện đã gieo trồng được 4.000ha cây vụ đông. Huyện đang tiếp tục

chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, trong đó tập trung vào các loại cây như khoai tây, rau màu các loại. Đơn vị địa phương người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống giống gieo trồng bảo đảm khung thời vụ; tiến hành chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); thu hoạch nhanh những diện tích rau màu đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Với tinh thần "không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta", nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư đang nỗ lực phấn đấu giành một vụ đông thắng lợi để bù đắp những thiệt hại bão số 3 gây ra.

ĐAO QUYN



Ngay sau khi cây dâu xuống lá, bà con nông dân xã Hồng Phong (Vũ Thư) tập trung làm đất, xuống giống cây vụ đông.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nhiều nông dân đã mạnh dạn triển khai các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. Tận dụng lượng lớn rơm rạ sau thu hoạch, anh Lê Chí Tài, xã Bình Định (Kiến Xương) kết hợp với trâu, cò và sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học dày để nuôi gà. Việc làm của anh không chỉ góp phần giảm thiểu tình trạng đốt rơm rạ tại địa phương mà còn giúp đàn gà luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Anh Tài chia sẻ: Hiện tại tôi đang duy trì nuôi khoảng 600 con gà theo hình thức gối đàn. Sau khi triển khai mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học này, tôi đã giải quyết được vấn đề vệ sinh chuồng nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi. Chuồng nuôi luôn bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, không có mùi hôi giúp đàn gà khỏe mạnh, ít bị bệnh. Tôi cũng giảm được thời gian vệ sinh chuồng trại sau mỗi vụ, giảm công lao động và chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, anh Tài còn nghiên cứu đưa mô hình nuôi sản phẩm chế biến từ ấu trùng ruồi lính đen vào sản xuất. Theo anh, việc nuôi sản phẩm mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân. Sản phẩm có thể giúp anh xử lý lượng lớn rác thải hữu cơ từ sinh hoạt gia đình, đồng thời cũng sử dụng sâu canxi làm nguồn thức ăn dinh dưỡng cho gà. Anh Tài cho biết thêm: Từ việc ứng dụng 2 mô hình này vào chăn nuôi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện kinh tế gia đình với mức thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Sau những khó khăn trong bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh Hoàng Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghiệp sinh thái An Đông, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) luôn trăn trở tìm ra giải pháp chăn nuôi bền vững theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Vì vậy, anh đã dày công tìm hiểu và phối hợp nghiên cứu đưa mô hình nuôi ruồi lính đen vào sản xuất. Anh Tùng cho biết: Ấu trùng ruồi lính đen rất giàu protein, canxi và các chất dinh dưỡng khác thiết yếu cho đàn vật nuôi nên có thể sử dụng làm nguồn thức ăn bổ dưỡng trong chăn nuôi. Ngoài ra, chúng có khả năng phân hủy rác thải hữu cơ rất mạnh tạo ra nguồn phân bón hữu cơ dinh dưỡng cho cây trồng. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phát triển các sản phẩm chế biến từ ấu trùng ruồi lính đen để phục vụ lĩnh vực nông nghiệp gồm ấu trùng ruồi lính đen tươi, bột ấu trùng, dịch đạm thủy phân... Các sản phẩm đã được sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt tại các mô

hình của nông dân bước đầu mang lại hiệu quả cao. Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần cải thiện môi trường sống và giảm thiểu ô nhiễm môi trường" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn về phân loại, kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ cho 900 lượt hội viên nông dân tham gia. Cùng với đó, Hội đã bàn giao 9 máy băm phụ phẩm nông nghiệp, 15 thùng đựng rác cho hội viên, nông dân với tổng trị giá trên 73 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh nhân rộng được trên 1.940 mô hình áp dụng phương pháp lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, trên 1.630 mô hình thực tiễn ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, 130 mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, 1.340 mô hình nuôi sáu canxi, gần 500 mô hình nuôi giun trùn quế. Thời gian tới, các cấp hội nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để duy trì và nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

NGUYỄN TRIỆU



Chị Vũ Thị Phượng, xã Minh Tân (Kiến Xương) áp dụng kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng để làm thức ăn cho đàn bò, dê.

Mùa rươi ở Thụy Việt

Xã Thụy Việt (Thái Thụy) có 75ha đất nông nghiệp ven sông Hóa cho khai thác rươi. Sản vật tự nhiên này thường xuất hiện theo con nước thủy triều, cho thu hoạch vào tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm, mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho người dân.

"Lộc trời" cả xã hưởng lợi

"Tháng chín đôi mươi, tháng mười mừng năm", người dân Thụy Việt lại nô nức ra đồng vớt rươi. Bà con ví rươi là "lộc trời", đã đem lại chomình cuộc sống ấm no hơn so với việc một nắng hai sương ngoài đồng cấy lúa. Không giống như địa phương khác có diện tích rươi chỉ tập trung vào một số hộ dân, ở xã Thụy Việt, diện tích ruộng có rươi chia đều cho các hộ trong toàn xã.

Sau nhiều lần hạn, chúng tôi cùng ông Nguyễn Đức Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Việt đi mục sở thị một buổi thu hoạch rươi của người dân nơi đây. Xuống cánh đồng khu chiếu ngoài, từ sáng đến trưa muộn, đồng đảo người dân đã gác lại công việc thường nhật, kéo nhau về vùng bãi để thu hoạch rươi. Bà Phạm Thị Dung, thôn An Phúc Đông chia sẻ: Một năm gia đình tôi chỉ cấy một vụ lúa, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Năm nay rươi chính vụ đạt chất lượng tốt nhất, nhiều bột, đều con và béo. Việc thu hoạch rươi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thủy triều, thời tiết. Chúng tôi dựa vào kinh nghiệm để xác định thời điểm thu hoạch rươi. Gia đình tôi có 1,2 sào rươi, ngay ngày đầu tôi đã thu hoạch được 30kg, bán cho thương lái ngay tại ruộng với giá 250.000 đồng/kg.

Những ngày này, người dân Thụy Việt ai cũng vui vì năm nay thời tiết thuận lợi, rươi lên nhiều. Bà Nguyễn Thị Thục, thôn An Phúc Tây cho biết: Rươi ở Thụy Việt có từ rất lâu. Hồi còn bé tôi vẫn theo mẹ đi bắt rươi. Hồi đó, do thiếu thốn nên được con rươi nào mẹ tôi đều để dành muối trong vại, ăn quanh năm. Khi chăm với rau khoai luộc, khi chan với cơm hấp khoai, cả nhà ai nấy đều vui. Những năm trước, 8 sào ruộng rươi đã mang về cho gia đình tôi nguồn lợi kinh tế khá. Năm nay, tháng 10 âm lịch là thời điểm được nhiều rươi nhất, những ngày qua tôi thu về khoảng 1 tạ, trị giá hơn 25 triệu đồng.



Người dân xã Thụy Việt (Thái Thụy) thu hoạch rươi.

Bà Nguyễn Thị Duyên, thôn An Phúc Đông cho biết: Rươi vốn sống dưới đất trong môi trường tự nhiên nên chẳng thể nào nuôi hay chăm sóc được, con rươi đang đem lại giá trị kinh tế rất cao, không phải đầu tư quá nhiều chi phí, không phải mua con giống, thức ăn, cũng không mất công chăm mà thu hoạch lại đơn giản, giá lại cao. Rươi chế biến ngon nhất là chả rươi, chỉ cần cho thêm trứng, thịt ba chỉ, lá lốt, lá gừng, vỏ quýt và thêm chút cùi dưa là được bữa chả rươi thơm ngon.

Quy hoạch phát triển vùng rươi bền vững

Xã Thụy Việt có 500 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Việc khai thác rươi ở Thụy Việt không những tạo ra nguồn lợi kinh tế lớn mà còn bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái ven sông. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Chương cho biết: Trước đây, việc nuôi rươi tại

địa phương mới chỉ dừng lại ở việc khoan vùng tự nhiên nơi có rươi sinh sống. Những năm gần đây, xã đã quy hoạch vùng nuôi hay chăm sóc được, con rươi đang đem lại giá trị kinh tế rất cao, không phải đầu tư quá nhiều chi phí, không phải mua con giống, thức ăn, cũng không mất công chăm mà thu hoạch lại đơn giản, giá lại cao. Rươi chế biến ngon nhất là chả rươi, chỉ cần cho thêm trứng, thịt ba chỉ, lá lốt, lá gừng, vỏ quýt và thêm chút cùi dưa là được bữa chả rươi thơm ngon.

Thụy Việt đã áp dụng mô hình sản xuất: vụ xuân cấy lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ từ khâu chọn giống đến thu hoạch, vụ mùa làm đất tạo môi trường sống cho rươi. Để phát triển mô hình lúa - rươi bền vững, địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao mô hình đến người dân. Hỗ trợ người dân lựa chọn giống lúa chất lượng cao từ chức sắc trên diện tích đang thu hoạch rươi hàng năm, áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi. Từ hiệu quả mô hình này, xã Thụy Việt đang ký kết hợp tác với vùng rươi kết hợp canh tác lúa hữu cơ là phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa cung cấp sản phẩm rươi có chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sản phẩm gạo hữu cơ. Ông Phạm Văn Nghiệp, Giám đốc HTX DVNN xã Thụy Việt cho biết: Các hộ dân ở

MANH THẮNG